

ข่าวฉบับที่ 21 / 2566  
7 พฤศจิกายน 2566

## สำนักงาน กคค. ตัวแทนไทยร่วมถก IMF ประเด็นด้านการกำกับการแข่งขัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน กคค. นำโดย เลขาธิการฯ นายมนยศ วรธนะภูติ รองเลขาธิการฯ ภารกิจด้านส่งเสริม วิจัย และตรวจสอบด้านการแข่งขัน นายมนตรี กนกวารี รองเลขาธิการฯ ภารกิจด้านกฎหมาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นำโดย Mr. Ara Stepanyan, Senior Economist, the Asia and Pacific Department, และ Mr. Emmanouil Manos Kitsios, Economist, the Asia and Pacific Department,

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนสถานะเศรษฐกิจของไทย ประจำปี 2566 ตามพันธะข้อ 5 แห่งข้อตกลงของ IMF (Article IV Consultation) ซึ่งการแข่งขันทางการค้าถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดสถานะเศรษฐกิจ สำนักงาน กคค. ในฐานะเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย จึงได้รับเกียรติร่วมให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทย ซึ่ง พรบ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จะช่วยกำกับดูแลโครงสร้างตลาด และกำกับพฤติกรรมผู้ประกอบการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดการแข่งขันและป้องกันการผูกขาด

ประเด็นต่อมา คือการสร้างอำนาจตลาดของบริษัทในประเทศไทยผ่านการรวมธุรกิจ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกรณีการขออนุญาตรวมธุรกิจ และการแจ้งผลรวมธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาด ต่อมาคือปัจจัยท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า เช่น รูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเติบโตของดิจิทัลแพลตฟอร์ม ข้อจำกัดบางประการของ พรบ. แข่งขันทางการค้า 2560 ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความยากในการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากการประกอบธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้นในทุกด้าน นอกจากนี้ ยังหารือถึงประเด็นด้านนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการแข่งขัน รวมถึงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด ต่อมาคือประเด็นการทบทวนเพื่อปรับแก้กฎหมายของรัฐบาล ซึ่งสำนักงาน กคค. มีอำนาจหน้าที่ที่จะเสนอความเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายด้านการแข่งขัน รวมไปถึงให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2567

ทั้งนี้ ยังหารือถึงประเด็นการอุดหนุนเงินและมาตรการทางภาษีของรัฐบาล โดยจากการศึกษาตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของไทย พบว่ารัฐบาลมีนโยบายจูงใจการค้ากับต่างประเทศที่ให้สิทธิทางภาษีไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน โดยสำนักงาน กคค. กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาประเด็นดังกล่าว ท้ายที่สุด ได้มีการหารือถึงประเด็นการปรับปรุง พรบ. แข่งขันทางการค้า ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้า นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐาน รวมไปถึงการจัดทำโปรแกรมติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า (Price monitoring) เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่สำนักงาน กคค. ได้รับเกียรติให้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงบทบาทของสำนักงาน กคค. ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย